

วาระที่ 4 การดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว

4.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

เรื่อง	มติที่ประชุม	การดำเนินการของฝ่ายวิจัยฯ	รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม
1. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ราย	ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ ดำเนินการ 1. แจ้งมติที่ประชุมแก่หลักสูตร 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 3. บันทึกข้อมูลในระบบ GSMS	
2. การเทียบโอนรายวิชา	ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการขอเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาสาขาวิชา การบริหารการศึกษา จำนวน 1 ราย	ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ ดำเนินการ แจ้งมติที่ประชุมแก่หลักสูตร	โดยให้หลักสูตรพิจารณาอนุมัติการขอเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตฯ
3. การขออนุมัติพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ราย และไม่อนุมัติการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ อีก 1 ราย	ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ ดำเนินการ 1. แจ้งมติที่ประชุมแก่หลักสูตร 2. แจ้งนักศึกษาดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ โดยกำหนดให้ส่งไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งแนบแบบรายงานการปรับแก้/ไม่ปรับแก้มายังอีเมล grad.edupsu@gmail.com (ไม่ต้องทำรูปเล่ม) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567	โดยนักศึกษาอีก 1 ราย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตฯ อีกครั้ง เพื่อนำหลักฐานแสดงให้เห็นว่าได้มีการขออนุญาตใช้เครื่องมือจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2568	ที่ประชุมมีมติอนุมัติและขอให้ดำเนินการปรับแก้เอกสารข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตฯ	ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ ดำเนินการ แจ้งมติที่ประชุมแก่หลักสูตร เพื่อดำเนินการนำเข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษาพิจารณาต่อไป	ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร วิทยาเขตปัตตานี (การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร) 1. ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตรวจทางและ

เรื่อง	มติที่ประชุม	การดำเนินการของฝ่ายวิจัยฯ	รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม
			<p>แก้ไขภาษาอังกฤษของคำอธิบายรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา</p> <p>2. เข้าคลินิกวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อตรวจสอบเบื้องต้น</p> <p>3. ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตามคำสั่งแต่งตั้งฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ</p>

ที่ประชุมรับทราบ